

Gần 1.000 đơn vị máu trong Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4

(TBTCO) - Với thông điệp “Hiến máu an toàn đừng ngại Covid - 19”, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, đã thu về được gần 1.000 đơn vị máu. Đây là những giọt máu đặc biệt quý giá, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn xã hội thực hiện cách ly, lượng máu dự trữ bị thiếu trầm trọng.



Không ngại dịch Covid - 19, người dân Hà Nội tìm đến hiến máu tại Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4. Ảnh: Ngọc Hoa.

Mới đây, trong thư gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn hãy luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu thường xuyên cứu người.



Người dân đến hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 sau lời hiệu triệu của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Ngọc Hoa.

Theo đó, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 được tổ chức chính tại Viện Huyết học truyền máu trung ương và 4 điểm hiến máu cố định trên địa bàn Hà Nội. Tính tới thời điểm 18h00 ngày 7/4/2020, Viện Huyết học truyền máu trung ương thu về tổng cộng 922 đơn vị máu, trong đó 577 đơn vị máu thu về tại viện; điểm Thanh Xuân (123 phố Quan Nhân, Thanh Xuân) và điểm Đống Đa (122 Đường Láng, Đống Đa) thu về 60 đơn vị máu; điểm Hoàn Kiếm (26 Lương Ngọc Quyến – Hoàn Kiếm) thu về 94 đơn vị máu và điểm Hai Bà Trưng (40 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng) thu về 54 đơn vị.



Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người, từ nhiều ngành nghề và lứa tuổi khác nhau. Ảnh: Ngọc Hoa.



Gần 1000 đơn vị máu thu về trong ngày 7/4 là nguồn máu dự trữ vô cùng hữu ích, phục vụ điều trị trong giai đoạn này. Ảnh: Ngọc Hoa.

Đây là năm thứ 20 Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện được phát động. Trong 20 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã đạt được những bước tiến rất lớn. Tuy nhiên, chưa bao giờ tiếp nhận được đủ lượng máu cần thiết đáp ứng nhu cầu. Năm 2019, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến

máu tình nguyện, cả nước đã có khoảng gần 1,4 triệu lượt người hiến máu, tuy nhiên cũng chỉ mới đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu máu cho điều trị.



Rất đông người xếp hàng để chờ được đăng kí hiến máu. Ảnh: Ngọc Hoa.

Năm 2020, phong trào hiến máu tình nguyện đang gặp phải trở ngại rất lớn khi dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, khiến cho các ngày hội hiến máu lớn như Lễ hội Xuân hồng, Chủ nhật Đỏ... bị đình trệ. Lượng người đến hiến máu giảm sút trầm trọng. Các điểm hiến máu lưu động cũng không thể tổ chức.



Trong tháng 3 lượng máu giảm tới 50% so với kế hoạch đề ra từ đầu tháng và trong tháng 4 ước tính sẽ sụt giảm tới 70%. Việc đảm bảo nguồn lực hiến máu trở lên vô cùng khó khăn bởi người dân lo ngại đại dịch. Ảnh: Ngọc Hoa.

Theo tiến sĩ Ngô Mạnh Quân – Phó Giám đốc Trung tâm máu quốc gia, Trưởng Khoa Vận động và tổ chức hiến máu, Viện Huyết học truyền máu trung ương, dịch Covid –19 đã khiến lượng máu viện tiếp

nhận được trong tháng 3 giảm tới 50% so với kế hoạch đề ra từ đầu tháng và trong tháng 4 ước tính sẽ sụt giảm tới 70%. Việc đảm bảo nguồn lực hiến máu trở lên vô cùng khó khăn bởi người dân lo ngại đại dịch.

Thời gian gần đây, ngành Y tế cũng khuyến cáo các bệnh viện phải sử dụng máu một cách hợp lý, tiết kiệm; chỉ ưu tiên cho những trường hợp cấp cứu, trường hợp khẩn cấp và đối với những trường hợp mãn tính; có thể trì hoãn được thì khuyến khích không đến viện hoặc truyền máu sau.

Nhu cầu cần máu cho các trường hợp tai nạn, cấp cứu cũng giảm sau lệnh hạn chế đi lại, đây là một tín hiệu tốt và may mắn khi lượng máu dự trữ từ tháng 2 của Viện Huyết học truyền máu trung ương đến thời điểm hiện tại vẫn có thể đáp ứng. Nhưng trong thời gian tới, sẽ rất khó khăn bởi nguồn máu thu về giảm nghiêm trọng.



Trong thời gian tới, vẫn còn nguy cơ thiếu hụt máu do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, cần sự chung tay sẻ chia của rất nhiều người. Ảnh: Ngọc Hoa.

“Chính vì vậy, tôi rất mong người dân không chỉ tìm đến hiến máu trong Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, mà còn nhiều ngày tiếp theo sẽ có đông người hưởng ứng, sẵn sàng hiến máu tình nguyện” - Tiến sĩ Ngô Mạnh Quân chia sẻ.



Cán bộ y tế phục vụ tại khu vực hiến máu được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động phòng dịch. Ảnh: Ngọc Hoa.

Trong Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, để đảm bảo sự an toàn cho người đến hiến máu, viện đã chỉ đạo tại tất cả các điểm hiến máu, đội ngũ nhân viên sử dụng khẩu trang, mũ kính, quần áo bảo hộ đầy đủ và vệ sinh, sát trùng toàn bộ dụng cụ y tế thường xuyên.



Người đến tham gia hiến máu được tiến hành các quy trình khử khuẩn, đo thân nhiệt. Ảnh: Ngọc Hoa.



Trong quá trình chờ lấy máu xét nghiệm và thăm khám trước khi tiến hành lấy máu, người dân được yêu cầu ngồi giãn cách. Ảnh: Ngọc Hoa.

Cùng với đó, qua các phương tiện truyền thông, những người hiến máu cũng được khuyến cáo nếu trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt, đau đầu không rõ nguyên nhân thì không tham gia hiến máu, người mới từ vùng dịch Covid – 19 về cũng không nên đi hiến máu.

Như vậy, từ xa người dân đã xác định được rõ những tiêu chuẩn, điều kiện để hiến máu và trước khi tiến hành hiến máu mọi người sẽ được tiến hành sát khuẩn tay, đo thân nhiệt 3 lần và khai báo y tế đầy đủ.



Người hiến máu bắt buộc phải điền thông tin vào tờ khai báo sức khỏe. Ảnh: Ngọc Hoa.



Việc tiến hành lấy máu cũng được phân tách làm nhiều khu vực khác nhau để tránh việc quá đông người hiến máu tập trung nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Ngọc Hoa.

Chị Quách Thị Tĩnh - quân nhân Bình đoàn 15 cho biết: "Tôi nhận thấy việc hiến máu tình nguyện là hết sức cần thiết trong lúc này. Đây là việc mỗi người dân nên làm để chia sẻ được phần nào trách nhiệm đối với cộng đồng. Dịch bệnh Covid - 19 rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta ý thức tự bảo vệ và thực hiện theo đúng những quy định giữ an toàn thì không có vấn đề gì phải lo sợ cả".



Đây là lần thứ 5 chị Quách Thị Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện- Ảnh: Ngọc Hoa.

Vượt hơn 60km từ Ba Vì – Hà Nội xuống Viện Huyết học truyền máu trung ương tham gia hiến máu nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, anh Trần Tuấn chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu. Xem bản tin thời sự thấy do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 làm lượng máu dự trữ đang thiếu trầm trọng và được nghe lời kêu gọi toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện nên tôi đã đi hiến máu. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu vì đây là một nghĩa cử cao đẹp”./.

(Bài và ảnh: Ngọc Hoa)